
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 16. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 19. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 21. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

   ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 3. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 4. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 8. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน 

   ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

 9. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 10. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 11. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 12. นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 13. นางวิจิตรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 14. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 15. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 16. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 17. นายนัธทวัฒน์ สิทธิรัตน์เดชา เจ้าพนักงานป้องกันช านาญการ 

 18. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 19. นางอุบล บุพพัณหสมัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 20. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 21. นางณัฐพัชร์  ทินวุฒธินาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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 22. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 23. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 24. นายพิทักษ์ สิงหเ์พ็ง เทศกิจ 

 25. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกิจ 

 26. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 27. นายธีรเดช แก้วเปี้ย คนงานประชาสัมพันธ์ 

 28. นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 29. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 30. นางทับทิม สองเมอืง คนงานสารบรรณ 

 31. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายสะตา ทองมาก สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับ

ฟังการประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ        

สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนีแ้ละอยู่ในที่ประชุม

แหง่นี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 23 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี ้ถึงเวลาที่ท่านประธานสภาฯ 

ได้นัดหมายแล้ว กระผมจงึขอเรียนเชิญท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมา

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  2 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเปิดการประชุม ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 
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 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ      

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง  

ที่ ลป 52001/1216               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

28  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/28 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48   

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรอืแถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จวิะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนต่อท่านประธานได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจง้ต่อที่ประชุม ขอแจ้งเรื่องการประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา

และได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. 2565 และระเบียบสภา

เทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565 

จงึขอแจง้ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 วันจันทรท์ี่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่  2 รับรอง

รายงานการประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่  20 กุมภาพันธ์  2566 เนื่องจากรายงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ 

จงึขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมไปในคราวหนา้นะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 5 

ข้อ 5.1 มีเรื่องที่จะขอหารือต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติก าหนด

ระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 และสมัยแรก ประจ าปี 2567 
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ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่า การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 

ที่มีการก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มี 29 วัน จะท าให้สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกดังกล่าว มีจ านวน 31 วัน 

ท าให้ไม่สามารถออกประกาศก าหนดสมัยประชุมดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงขอน าปรึกษาในที่ประชุมว่ากรณี

ดังกล่าวจะด าเนนิการอย่างไร เชญิครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

 นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่ เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

กรณีดังกล่าวเกิดจากความผิดหลงในสาระส าคัญ ที่ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 เนื่องจากเดือน

กุมภาพันธ์ส่วนมากจะมี 28 วัน ส่วนปีใดที่เป็นอธิกสุรทิน คือ ปีนั้น จะมี 366 วัน ซึ่งจะเวียนมาทุก ๆ 4 ปี 

โดยเดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน เช่น ในปี 2567 เมื่อตรวจสอบพบแล้ว ควรด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ดังนั้น ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมในครั้งที่แล้ว ผมจึง

ขอเสนอให้แก้ไขก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 ใหม่ จาก “ก าหนดระยะเวลา

การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 

1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567” เป็น “ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567” 

ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีผู้เสนอให้แก้ไขก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 ใหม่ กรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร ขอให้

เลขานุการสภาฯ ช่วยชีแ้จงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ เชญิครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงขอ้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 วรรคท้าย บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี

ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน...” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 วรรคท้าย ก าหนดว่า “ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ 

หรอืไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรอืมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรอืวันเริ่มสมัยประชุมสามัญที่ก าหนดไว้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา

ในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้” จากข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบว่า ที่ประชุมฯ ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 แต่เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
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มี 29 วัน ท าให้สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกดังกล่าว มีจ านวน 31 วัน จงึไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 

กรณีนี้ถือว่ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 ที่ประชุมได้มี

มติก าหนดไว้ใหม่ ซึ่งระเบียบก าหนดให้ท่านประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุม เพื่อด าเนินการแก้ไข

หรือก าหนดใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ขอน าเรียนชีแ้จงข้อระเบียบ กฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ และคุณสามารถ  พุทธา เสนอให้แก้ไขก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2567 ใหม่ จาก “ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567           

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567” เป็น “ก าหนดระยะเวลาการ

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  

1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567” ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติให้แก้ไข

ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 ใหม ่จากเดิม “ก าหนด

ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567” เป็น “ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567” นะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2567 จาก “ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567” เป็น 

“ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567” 

 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี 

(Mini PC) จ านวน 4 เคร่ือง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเราจะด าเนินการประชุม

ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี (Mini PC) 

จ านวน 4 เครื่อง ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศกึษา รายการมินิพีซี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพ เจ้ า  น ายกิ ตติ  จิ วะสั นติ ก าร รองนายก เทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี 

(Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์ รายการมนิิพซีี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง   

เหตุผล 

  ส านักการศึกษา เทศบาลนครล าปาง ได้รับอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      

ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศกึษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ    

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการมินิพีซี  (Mini PC) 

จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นจ านวนเงนิ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2565 และสภาฯ ได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 แต่เนื่องจากคุณลักษณะพืน้ฐานของมนิิพีซี (Mini PC) 

ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในบางรายการ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

เพื่อให้สามารถจัดซื้อมินิพีซี  (Mini PC) ได้ตรงตามคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การบริการผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 

“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว 

จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง 

“กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี

ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี

ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” 

โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม  

  เพื่อจ่ายเป็นค่ามนิพิซีี (Mini PC) จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 

15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 

พื้นฐาน ดังนี ้

1) ระบบปฏบัิตกิารไม่ต่ ากว่า Microsoft Windows 10 

2) มคีวามเร็วหนว่ยประมวลผลกลาง ตอ้งไมต่่ ากวา่ 20 GHz 

3) มพีื้นท่ีของหนว่ยความจ าส ารอง ตอ้งไม่ต่ ากวา่ 4 GB 

4) มพีื้นท่ีของหนว่ยความหลัก ตอ้งไม่ต่ ากว่า 128 GB 

   4) มชีอ่งต่อสัญญาณภาพ HDMI, ชอ่งต่อ USB 

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

-  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 9/2565 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 5 

(ส านักการศกึษา) 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

  เพื่อจ่ายเป็นค่ามนิพิซีี (Mini PC) จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ  

15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 

พื้นฐาน ดังนี ้

1) ระบบปฏบัิตกิารไม่ต่ ากว่า Microsoft Windows 10 

2) มคีวามเร็วหนว่ยประมวลผลกลาง ตอ้งไมต่่ ากวา่ 2.0 GHz 

3) มพีื้นท่ีของหนว่ยความจ าหลกั ตอ้งไม่ต่ ากว่า 4 GB 

4) มพีื้นท่ีของหนว่ยจัดเก็บข้อมูล ตอ้งไมต่่ ากวา่ 128 GB 

   5) มชีอ่งต่อสัญญาณภาพ HDMI, ชอ่งต่อ USB 

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

-  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 9/2565 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 5 

(ส านักการศกึษา) 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2563 ข้อ 30  

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง  
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  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว)      

ในแผนงานการศึกษา รายการมนิิพซีี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ            ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง มีข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน

หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือ

ขยายเวลาการเบิกจา่ยเงิน” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 

วรรคสอง ก าหนดว่า “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี วัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

ในแผนงานการศึกษา รายการมนิิพซีี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงฯ จ านวน 16 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี  (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, 

นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว)  ในแผนงานการศึกษา รายการมินิพีซี  (Mini PC) 

จ านวน 4 เครื่อง จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 5.2 ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่น

สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 140,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

 จ านวน  5 รายการ เป็นจ านวนเงิน 140,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)    

 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพ เจ้ า นายกิ ตติ   จิ วะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นจ านวนเงิน 140,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบ

บาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองรอ้ยเก้าสบิบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลนครล าปางได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลโดยการน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารราชการและการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว

จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการท า 

Data Analytic ที่มีโครงสร้างและปริมาณของข้อมูลจ านวนมาก และต้องใช้เครื่องมือส าหรับการ

จัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงสามารถรองรับการ

ท างานแบบ Multitasking ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนคร

ล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
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 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้เป็นจ านวนเงนิ 2,798,000 บาท  

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  2,313,408.50 บาท 

  ขออนุมัติโอนลด       140,290.00  บาท  

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน                2,173,118.50  บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อย

เก้าสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

1 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก        จ านวน  1  ชุด จ านวน   44,990   บาท 

2 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต              จ านวน  1  ชุด  จ านวน   42,800   บาท 

3 เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ 

ถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน     7,500   บาท 

4 เครื่องพมิพ์ Multifunction เลเซอร์หรอื LED ขาวด า               

จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน   10,000   บาท 

5 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 

จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน    35,000  บาท 

 รวมทั้งสิ้น 5 รายการ  จ านวน  140,290 บาท      

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นจ านวนเงิน 

140,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองรอ้ยเก้าสบิบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ             ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภปิราย    

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง      

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท 

มีขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คอื ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่าน

ท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองรอ้ยเก้าสบิบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ จ านวน 17 เสียงครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติ โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ยฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,290 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) จ านวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ 

ไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 140 ,290 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) 

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) จ านวน 17 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

 5.3 ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบ

บาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท 

(สองหมื่นหา้พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน

 25,880 บาท (สองหมื่นหา้พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพ เจ้ า นายกิ ตติ   จิ วะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท  (สองหมื ่นห้าพันแปดร้อย แปดสิบบาทถ้วน) 

(ส านักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

              เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

(ส านักการศึกษา) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

                   ด้วยเทศบาลนครล าปาง  ได้ก าหนดต าแหน่งสายผู้บริหาร จ านวน  2 ต าแหน่ง 

ตามโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลในส านักการศึกษา คือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน และต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสายงานปฏิบัติ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักวิชาการ

ศึกษา งานแผนงานและโครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารการศึกษา โดยปัจจุบันได้รับโอน

พนักงานเทศบาลมาบรรจุแต่งตั้งในสายผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเรียบร้อยแล้ว และอีก 2 ต าแหน่งอยู่ในระหว่างการรับโอน ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าว แต่เนื่องจาก

เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
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 โอนลด 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น              

งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจา่ยอื่น ๆ 

(โครงการประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก) งบประมาณตั้งไว้

เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  26,000  บาท 

    ขออนุมัตโิอนลด       25,880  บาท 

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน               120  บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน  

25,880 บาท (สองหมื่นหา้พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

รายการค่าครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ส านักการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

1 โต๊ะท างานไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 

6,900 บาท 

จ านวน 13,800 บาท 

2 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท  จ านวน 7,800 บาท 

3 โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จ านวน 1 ตัว จ านวน 2,590 บาท 

4 เก้าอีท้ างาน จ านวน 1 ตัว  จ านวน       1,690 บาท 

 รวมทั้งสิน้ 4 รายการ  25,880 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แนบมาพร้อมนี้) 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
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    ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด                

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโอนลดจาก งานแผนงานศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  และโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นหา้พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ            ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ      

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท มีข้อระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 19 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นหา้พันแปดร้อย

แปดสิบบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติ ให้ โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน 15 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นหา้พันแปดร้อย

แปดสิบบาทถ้วน) (ส านักการศกึษา) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 25,880 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ส านักการศกึษา) จ านวน 15 เสียง, 

ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ และโครงการ

ก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 3,517,000 บาท (สามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพัน

บาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุง

อาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์  และโครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์  เป็นเงินจ านวน 

3,517,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เนื่องจากญัตตินี้ ผู้บริหารมีหนังสือขอถอนญัตติดังกล่าว จึงขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ 

กฎหมาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ เชญิครับ 
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 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง      

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 55 วรรคแรก ก าหนดว่า 

“การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยน

หลักการของรา่งข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรอืจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะ

กระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา

ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยัง

ท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จากข้อระเบียบกฎหมายที่

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ การขอถอนญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่หากญัตตินั้นจัดเข้า

ระเบียบวาระแล้ว เช่น ญัตตินี้ การขอถอนญัตติดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ 

ดังนัน้ ผมจะขอมตใินที่ประชุมนะครับ คุณสมหมายฯ มีอะไรครับ เชิญครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงกรณีของการถอนญัตตินี้ด้วยครับ เพราะญัตตินี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง

ประชาชน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ในญัตตินี้เป็นโครงการปรับปรุงอาคาร

ประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ อย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้  เป็นนโยบายของท่านนายก

ที่กล่าวว่า ต้องดูแลตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับ สุสานของเรา มันก็มีสภาพ

เสื่อมโทรมอย่างที่ทุกท่านเห็น เรามีโครงการที่จะปรับปรุง แต่หลังจากที่เราได้น าเสนอญัตตินี้ไป แล้วได้

น ามาทบทวนปรากฏว่า รูปแบบรายการบางส่วนยังมีความไม่เหมาะสม ไม่ลงตัว ก็อยากจะให้เกิด

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้เงินงบประมาณนะครับ ผมขออนุญาตถอนญัตติก่อนเพื่อจะ

ปรับปรุงรูปแบบรายการอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมหมายฯ เข้าใจแล้วนะครับ  
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เข้าใจแล้วครับท่านประธาน 

ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร เพราะผมเป็นตัวแทนของประชาชน ในเมื่อประชาชนจะต้องได้รับ

ผลประโยชน์ตรงนี้ แต่มันอาจจะเลื่อนไปหรือช้าไป แต่ก็ได้รับฟังค าอธิบายจากฝ่ายบริหารถึงญัตติ

ที่จะต้องถอนไปก็เข้าใจครับ เพราะอยากจะให้งานมันดีขึ้นให้รอบคอบมากกว่านี้ ในเมื่อถอนไปเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหด้ีขึ้น ก็เห็นควรให้ถอนญัตตินี ้ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ สมาชิกท่านใดยินยอมให้

ถอนญัตติดังกล่าว โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ยินยอมให้ถอนญัตติ จ านวน 

16 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้ถอน

ญัตติดังกล่าว โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ยินยอมให้ถอนญัตติ ไม่มี

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ยินยอมให้ถอนญัตติ 

จ านวน 16 เสียง, ไม่ยินยอม ไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ 

และโครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 3,517,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 16 เสียง, ไม่ยินยอม ไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 
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 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) 

เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน  9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 9,560,000 บาท 

(เก้าล้านหา้แสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด  (ศูนย์สุขสวัสดิ์ ) เทศบาลนครล าปาง         

เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เก้าล้านหา้แสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพ เจ้ า  น ายกิ ตติ  จิ วะสั นติ ก าร รองนายก เทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) 

เทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน  9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน )  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในการบริการชุมชนและสังคม 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์ ) เทศบาลนครล าปาง ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสน

หกหมื่นบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับ

กิจการอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข ด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชราและผู้ด้อยโอกาส ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (3) และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (10) และ (19) โดยเทศบาลนครล าปางได้จัดตั้ง

ศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริการ

ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ  ซึ่งปัจจุบันพบว่า อาคารดังกล่าวเสื่อมสภาพ เพดานเกิดการทรุดตัว 

และขาดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ เช่น ไม่มี ทางลาดและราวจับ 

ห้องน้ าลื่นและคับแคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ ของผู้มาใช้บริการ รวมถึงพื้นที่ภายในอาคาร

ไม่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

และมีความปลอดภัยอย่างสูง ดังนั้น จึงมีความจ า เป็นต้องก่อสร้างอาคารหลังใหม่  เพื่อให้มีสถานที่

และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับประชาชน ตลอดจนเพื่อให้การจัดท า

บริการสาธารณะด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์

และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง ส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด 

(ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง งบประมาณ 9 ,560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ก่อสร้างลานกิจกรรมและทางเดินโดยรอบ 

ก่อสร้างรัว้, ป้ายศูนย์ฯ, ประตูทางเข้าออกและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน 

การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ 

ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง 

เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงนิส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณี

สาธารณภัยเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (3) 

  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (10) และ (19) 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน  การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณา

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท 

(เก้าล้านหา้แสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ สภาเทศบาลนครล าปาง     

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ

กิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสน

หกหมื่นบาทถ้วน) มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 89 วรรคแรก ก าหนดว่า “องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน

สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่

ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ

ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
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ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม

ระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงิน

ไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีา

ธารณภัยเกิดขึน้ (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่

ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย ก าหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เสถียรภาพในระยะยาว” เนื่องจากในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ มีญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 ญัตติ ตั้งแต่ญัตติข้อ  5.5 ถึงญัตติข้อ 5.10 ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเดียวกัน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ดังนั้น เพื่อให้

การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับ จึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาญัตติ ข้อ 5.5 ถึงญัตติ

ข้อ 5.10 ต่อไป ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชิญ นายสามารถ  พุทธา 

 นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ส าหรับญัตตินี้ เป็นการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชน

และสังคมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์ ) เทศบาลนครล าปาง 

ท่านประธานครับ ศูนย์สุขสวัสดิ์เดิมผมมีโอกาสได้ลงไปเยี่ยม และพบปะผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครล าปาง สภาพอาคารเป็นอาคารสองชั้น ซึ่ง สมาชิกหลายท่าน 

และท่านประธานคงเคยเห็น ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ห้องน้ าก็ไม่ดี และที่ส าคัญก็คือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่

น่าสงสารมากครับ สถานที่ก็คับแคบ ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้อย่างมากนะครับ ที่จะขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมไปด าเนินการก่อสร้าง เพื่อที่จะดูแลผู้สู งอายุและให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเห็นว่า 

เทศบาลนครล าปางของเรายังดูแลกลุ่มคนทุกช่วงวัย ก็ต้องขอสนับสนุนและขอขอบคุณผู้บริหาร

เทศบาลนครล าปางผ่านไปทางท่านประธาน ขอบคุณครับ          

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 



26 
 

 

 นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ส าหรับโครงการศูนย์สุขสวัสดิ์ ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ เพราะว่าเคยไปเยี่ยมชมอยู่แต่ยังไม่เคยไปใช้บริการ 

ค่อนข้างที่จะคับแคบไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะ แต่ในญัตตินี้ อยากจะสอบถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธาน

จะเป็นงานรื้อถอนอาคารเดิม อันนี้หมายถึงว่าอาคารเดิมที่เรามีอยู่แล้วสองช้ันเราจะไม่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือเราจะต่อเติมในส่วนของค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ค่ะท่านประธาน ส าหรับอาคาร

เดิมยังคงสภาพเดิมอยู่หรือปรับปรุง  หรอืว่าจะรื้อถอนอาคารเดิมไปเลย เพราะว่า ในรายละเอียด

ค่าก่อสร้างไม่ได้ ชี้แจงรายละเอียดในส่วนอาคารเดิมไว้  จะมีงานก่อสร้างอาคารใหม่เลย ซึ่งพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร เป็นเงินจ านวน 7,264,500 บาท ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ในกรณีที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องของการใช้อาคาร ซึ่งเป็นการใช้อาคารเดิมหรือว่าเพิ่มเติมเป็น

อาคารใหม่นั้น ขอชี้แจงตรงนี้ว่า อาคารตรงนี้จะต้องรื้อถอน เพราะว่าไม่ได้ตอบโจทย์ของการบริการ

ในส่วนตรงนี้ แล้วหลังจากที่รื้อเราจะสร้างเป็นอาคารใหม่ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในการรับบริการของ

ผูสู้งอายุ และผูท้ี่มภีาวะพึ่งพิง ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 18 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ

กิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสน

หกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 17 เสียงครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมฯ โปรดยกมอื 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ

กิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสน

หกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครล าปาง 

เป็นเงินจ านวน 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

จ านวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้เวลา 10.50 นาที ผมขอพัก

การประชุม 20 นาทีนะครับ และกลับเข้ามาประชุมตอ่ในเวลา 11.10 น. 

พักการประชุม 20 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.10 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

บัดนี้ถึงก าหนดที่ท่านประธานได้สั่งพักการประชุมแล้ว ผมได้ตรวจสอบสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้

แล้ว มีจ านวน 18 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านประธาน

ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นเงินจ านวน 15,000,000 บาท 

(สิบห้าล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอด าเนินการประชุมต่อนะครับ 

ต่อไป ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ
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ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นเงินจ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้าน

บาทถ้วน) (ส านักชา่ง) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม

โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)    

(ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพ เจ้ า  น ายกิ ตติ  จิ วะสั นติ ก าร รองนายก เทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นจ านวนเงนิ 15,000,000 บาท 

(สิบห้าล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในการบริการชุมชนและสังคม                     

โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักช่าง) เป็นจ านว นเงิน 

15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 

               เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ

จัดใหม้ี และบ ารุงทางบกและทางน้ าภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 

53 (1) และมาตรา 50 (2) แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

ปัจจุบันพบว่า สะพานรัษฎาภเิศกซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปางมานับร้อยกว่าปี 

มีสภาพช ารุดทรุดโทรม โครงสร้างของสะพานเสียหาย ผิวจราจรบนสะพานเสื่อมสภาพ สีสะพานหลุดร่อน 

พื้นไม้ทางเดินบริเวณด้านข้างสะพานช ารุดหลายจุด ท าให้สะพานขาดความสวยงามและอาจก่อให้เกิด

อันตรายแก่ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศกให้มีความมั่นคง แข็งแรง 

ยืดอายุการใช้งานของสะพาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเป็นการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มี
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ความสวยงาม โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุง

สะพานรัษฎาภิเศก งบประมาณ 15,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก โดยท า

การปรับปรุงโครงสร้างหลักของสะพาน เสริมผิวจราจรบนสะพาน ปรับปรุงทางเดินเท้าบนสะพานทั้ง

สองข้าง ทาสี และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพาน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครล าปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 3 

ล าดับที่ 2 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปาง

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 

283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 

ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หัก

เงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณีสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2)  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก 

เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบหา้ล้านบาทถ้วน) (ส านักชา่ง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ               ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 



30 
 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชิญครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในญัตตินี้ที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมาปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก ผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีการ

ปรับปรุง เนื่องจากเป็นไปตามเหตุผลที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมานะครับ ส าหรับการปรับปรุงผมดูใน

รายละเอียดแล้ว มีอยู่สามสี่ด้านด้วยกันคือ ด้านโครงสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านไฟฟ้า ผมได้ดูแบบ

มาพอสมควรปรากฏว่า ในด้านโครงสร้างไม่มีแบบให้ดูมีแต่รายการเงินที่จะใช้ ก็ใช้เงินมากพอสมควร 

ประมาณ 3 – 4 ล้านกว่าบาท ซึ่งงานปรับปรุงโครงสร้างผมมีความสนใจมาก เนื่องจากว่าการปรับปรุง

สะพานมันไม่ง่ายเลยนะครับ เพราะว่าเป็นโครงสร้างที่อยู่เหนือน้ า การปรับปรุงน่าจะท าได้โดยยาก 

เพราะฉะนั้นผมเลยสนใจอยากจะเห็นแบบนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ฝ่ายบริหารส่งเอกสารมา

เพิ่มเติม หรอืไม่ในการประชุมครั้งต่อไป อยากจะใหเ้อามาแสดงเป็นภาพ  animation ว่าท าอย่างไรนะครับ 

โครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ ถ้าเราไปเจาะไปสกัดหรือท าอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างเดิม 

เราจะต้องท าด้วยความระมัดระวัง  เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องนี้  

อีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องของการปรับปรุงผมไม่แนใ่จว่าจะต้องถึงขัน้ปิดสะพานเลยหรอืไม่ ถ้ามีการปิด

สะพานก็อยากให้ทางผู้บริหารได้มีการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ใหท้ราบล่วงหน้าด้วยครับ เพราะว่าพี่น้อง

ประชาชนใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรเป็นจ านวนมากก็อาจจะได้รับความเดือดร้อน ผู้รับจ้างที่มาท าก็

อยากจะให้เป็นมืออาชีพที่เคยท างานแบบนี้มาก่อนจะเป็นการดี คือสามารถท างานด้วยความรวดเร็ว

และถูกต้อง มั่นคง แข็งแรงตามแบบ เพื่อที่งานจะได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และพี่น้องประชาชนสามารถใช้

บริการสะพานแห่งนี้ได้ ไม่อยากเห็นว่าได้ผู้รับเหมาที่ ไม่มีความสามารถมาท างานแล้วเกิดทิ้งงานไป

กลางคันทีนี้ก็จะเดือดร้อนกันไปหมด อยากจะขอฝากให้ผู้บริหารช่วยรับเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับ 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณส าหรับความห่วงใยที่ท่าน

ได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่ ในเรื่องโครงสร้างแบบ  จริง ๆ ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ แต่ว่าข้อมูล

เท่าที่ทราบคือ เคยเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กับอาจารย์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาครั้งหนึ่ง เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างส่วนใหญ่จะเน้น

ไปที่ตัว slab ถ้าตามข่าวที่เราเห็นกันมา slab ด้านล่างปูนมันกะเทาะออกแล้ว และเห็นตะแกรงเหล็ก
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ที่เป็นสนิม อันนั้นรู้สึกจะเป็นเทคนิคพิเศษที่เขาก าลังจะน าเสนอนะครับ เพียงแต่ว่าประมาณราคาให้

ทราบว่าจะประมาณนี้ แต่ว่ารายละเอียดเขาคงจะส่งตามมาในเร็ว ๆ นี้ อีกประการหนึ่งส่วนของคานก็

ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่า เราก็จะเห็นตามข่าว ว่ามีรถที่มีความสูงเกินวิ่งและขับไปชนคานบ่อยมาก 

เพราะฉะนั้นในส่วนนีก้็ต้องไปออกแบบใหม่ ทั้งตัวคาน และตัว slab หลัก ๆ เท่าที่ทราบตัวตอม่อ ตัวฐาน

รากยังใช้ได้ จะมีคานกับ slab ที่ต้องปรับปรุง ในครั้งต่อไปถ้าผมได้รายละเอียดมาเพิ่มเติม ผมก็จะส่งให้กับ

ท่านสมาชิกได้ดูนะครับ ว่าในรายละเอียดของการปรับปรุงโครงสร้างเป็นอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของสะพาน 

เนื่องจากว่าสะพานเป็นสะพานประวัติศาสตร์ มีความสวยงาม มีต านานมาอย่างยาวนาน เพราะฉะนั้น

โครงสร้างมันเป็นเรื่องใหญ่ ใหญ่กว่า เรื่องอื่น  ๆ เรื่องของงานสถาปัตยกรรมอีกนะครับ ผมก็ให้ความส าคัญ

ในเรื่องนี้อยู่ เรื่องของการท างานผมเชื่อว่าคงต้องมีการปิดสะพานแน่นอน แต่ว่าในช่วงการท างานก็มีการ

ประชุมกันอย่างละเอียดรอบคอบในส่วนของจราจร เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวติการใชถ้นนของพี่น้องประชาชน 

ขอบคุณครับทา่นประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จะขออภิปรายสนับสนุนในญัตตินี้ ท่านสท. อีกท่านหนึ่ง ท่านเป็นวิศวกรก็ได้อภิปรายในส่วนของการ

ก่อสร้าง ส่วนตัวดิฉันจะขออภปิรายในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ งบประมาณ 15,000,000 บาท อาจจะดู

ว่าสูงส าหรับการปรับปรุงสะพาน แต่ว่าสะพานรัษฎามีความส าคัญกับจังหวัดล าปางมาก เพราะว่าเป็น

สะพานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปาง มีอายุร้อยกว่าปีแล้วยังอยู่ ในย่านชุมชน ย่านเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญของจังหวัดล าปางก็คือ กาดกองต้า ที่มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์ ก็จะมีนักท่องเที่ยวจาก

ต่างจังหวัดมาเที่ยวชม shopping ซือ้ของที่กองตา้ แล้วก็จะมาถ่ายรูปกับสะพานเป็นจ านวนมาก ปัจจุบัน

แม่น้ าวังเราสวยงามมีน้ าเต็มตลอด เกือบตลอดช่วงที่ผ่านเทศบาลของเรามีความสวยงาม ถ้านักท่องเที่ยว

มาเที่ยวชมก็จะสอดคล้องกับตัวแม่น้ า ตัวสะพานที่สวยงามนะคะ ก็ขอสนับสนุนในญัตตินี้ให้ทางฝ่ายบริหาร

น าเงินไปปรับปรุงสะพานรัษฎา ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นเงิน

จ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จา่ยเงนิสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก 

เป็นเงินจ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, 

นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก เป็นเงินจ านวน 15 ,000,000 บาท (สิบห้าล้าน

บาทถ้วน) (ส านักชา่ง) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียน

อนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นเงินจ านวน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุง

ถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นเงิน

จ านวน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม

โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์

อนุสรณ์ เป็นจ านวนเงิน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพ เจ้ า  น ายกิ ตติ  จิ วะสั นติ ก าร รองนายก เทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ เทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้า

โรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นจ านวนเงิน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในการบริการชุมชนและสังคม                     

โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์

อนุสรณ์ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักช่าง) เป็นจ านวนเงิน 21,000,000 บาท (ยี่สบิเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับ

การจัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ าในเขตเทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 

53 (1) และมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 ถนนจามเทวีเป็นเส้นทางที่มีผู้คนใช้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อม

ไปยังสถานที่ส าคัญหลายแห่งในจังหวัดล าปาง ประกอบกับบนถนนสายดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคาร

พาณิชย์ โรงเรียนขนาดใหญ่และสถานที่ราชการ ปัจจุบันสภาพผวิจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิว

มีรอยแตกร้าว รอยต่อของถนนขยายตัวเป็นร่องลึกตามสภาพการใชง้านมาอย่างยาวนาน ผิวจราจรบาง

ช่วงทรุดตัวท าให้ระดับของผิวจราจรไม่เท่ากัน ทางเท้าปูด้วยคอนกรีตบล็อกที่มีสภาพเก่า  ทรุดโทรม 

อีกทั้งในเวลากลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องปรับปรุงถนนจามเทวี ให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ

สะดวก ปลอดภัย อันเป็นการบริการชุมชนและสังคม โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร

ล าปาง ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล

ล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ งบประมาณ 21,000,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่
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ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์

คอนกรีต กว้างประมาณ 14.50 - 30.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 710 เมตร ความหนา 

0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.50 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวม

ทางเข้าออกทั้งสองขา้งประมาณ 1,420 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างปรับปรุงเกาะกลางถนนและงาน

อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ซึ่ง เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 89 ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 

31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงนิสมทบเงนิทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 

29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณีสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2)  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่

ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นจ านวนเงิน 21,000,000 บาท 

(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ในญัตตินี้เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปาง ส่วนตัวผมแล้ว

ในเหตุผลของโครงการที่ขอมานี้ ผมเห็นด้วยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริง ซึ่งผมเคยอภิปราย

และได้ขอไว้ด้วยว่า ถนนมีการผุพังไปแล้ว แต่ทีนี้ผมมีข้อสงสัยอยากจะเรียนสอบถามในญัตติที่ขอเงิน

สะสมข้อ 5.7 นี้ กับญัตติข้อ 5.11 ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกันที่เราขอกู้เงิน ผมสงสัยว่าถนนเส้นเดียวกันเรา

สามารถด าเนินการในการจัดซือ้จัดจ้างครั้งเดียวไปเลยได้ไหมในการตั้งโครงการขึน้มา เพราะในส่วนตัว

ของผม ผมเห็นว่าถนนเป็นถนนเส้นเดียวกัน แต่เรามาแบ่งซอยย่อยแบบนี้ ซึ่งในญัตติเป็นการขอใช้เงิน

สะสม และญัตติข้อ 5.11 ผมขอกล่าวถึงเลยนะครับ เราจะขออนุญาตกู้เงินครับท่านประธาน ทีนี้จะเป็น

ปัญหาว่าจะท างานหลายรอบไปไหม หรือว่า เราสามารถที่จะท าโครงการนี้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งโครงการได้เลย ซึ่งผมว่าในการผ่านการประชุมแผนมาแล้วก็ไม่น่ายากเท่าไหร่  ในคราวประชุมนี้

ผมอยากจะเรียนสอบถามละตั้งข้อสังเกตว่า ท าแบบนี้จะเสี่ยงตอ่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดซือ้จัดจา้งไหม ตามข้อ 20 ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองเลยนะครับ ผมอยากได้ค าตอบจากผู้บริหารว่า

เราสามารถด าเนินการแบบนี ้มันถูกต้องไหม ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

 นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

สืบเนื่องจาก ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านสท. ภัทรฯ ที่กล่าวว่าเป็นถนนเส้นเดียวกันตลอดแนวยาว ตั้งแต่

หน้าโรงเรียนอนุบาลจนถึงบริเวณร่องสามดวงเป็นถนนเส้นเดียวกัน ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะที่จะปรับปรุง

ถนนเส้นนี้ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงและมีสัญญาณไฟจราจรส าหรับจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่

แล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะที่ตอ้งท า แต่ในส่วนของญัตตินี้ ขอ้ 5.7 ขอสอบถามรว่มกับข้อ 5.11 เลย ดฉิัน

มีขอ้สงสัยและขอค าชีแ้จงในเรื่องของเสาไฟฟ้าประติมากรรมสูง 6 เมตรค่ะ ในญัตติข้อ 5.7 ใช้จ านวน 72 ต้น 

ราคาต่อหน่วย 50,000 บาทค่ะท่านประธาน ญัตติตัวนี้มันมาจากแผนพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมี

การตั้งงบประมาณที่สูงมากขึ้น ส าหรับ เสาไฟฟ้า 72 ต้น มูลค่า ต้นละ 50,000 บาท ซึ่งเห็นว่าตรงนี้

ค่อนข้างสูงมาก ผิดกับตัวเสาไฟฟ้าประติมากรรมของญัตติข้อ 5.11 ใช้รูปภาพเดียวกัน ข้อความเดียวกัน 

สูง 6 เมตรเท่ากัน จ านวน 71 ต้น ขออนุญาตเปิดเอกสารสักครู่ค่ะ งานไฟฟ้าเสาประติมากรรมของญัตติ

ข้อ 5.11 ใช้จ านวน 71 ต้น ราคาต่อหน่วยคือ ต้นละ 24,500 บาท ราคาต่างกันถึงสองเท่าส าหรับถนน
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เส้นเดียวกัน ซึ่งในมุมมองของประชาชนหรือคนที่ใช้ถนนเส้นนี้ ก็น่าจะเข้าใจว่าเสาไฟฟ้าควรจะเป็น

ลักษณะเดียวกันทั้งเส้นค่ะท่านประธาน เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนีว้่า เสาไฟฟ้าประติมากรรมสูง 6 เมตร 

ส าหรับสองเส้นนี้ราคาตา่งกันมากถึงสองเท่า ขอบคุณมากค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จะขอแสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกสภาฯ ผู้ดูแลเขต 1 ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารนะครับที่แบ่งการ

ท างานเป็นสองช่วง จากโครงการที่ 5.7 เริ่มตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปาง 

และอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง ก็คือ ตรงหน้าร่องสามดวง 

ก็ต้องขอขอบคุณทางวิศวกร ช่างของเทศบาลเราที่ค านึงถึงความละเอียดอ่อนในการท างานระดับนี้ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลา ถ้าเราท าทั้งเส้นยาวไปเลยจะใช้เวลาเท่าไหร่ การคมนาคมจะติดขัด

อย่างไร ธุรกิจต่าง ๆ ที่ท ารายได้ของประชาชน ถ้ามาปิดถนนแล้วต้องอ้อมเส้นทางตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่อง

ใหญ่มาก ผมเห็นด้วยกับทางฝา่ยบริหารที่แบ่งโครงการนี้มาท าเป็นช่วง และโครงการนี้ประชาชนมีความ

ต้องการอย่างมาก ได้สอบถามว่าจะท าเมื่อไหร่ แต่ในกรณีถนนเส้นนี้ผมดูสภาพแล้วมันก็ยังพอไปได้ 

ใช้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันเกิดการช ารุด หรือเป็นหลุมเป็นบ่อตามญัตติที่อ่านมาเมื่อสักครู่ นี้ ก็เกิดจาก

หน่วยงานเทศบาลกับการประปาไม่ได้ประสานการท างานกัน เราท าไว้การประปาก็มีโครงการขยายท่อ 

มาขุดท่อใหม่ ท าใหม่ ก็ท าให้ถนนช ารุดทรุดโทรม ตรงนี้ผมก็ขอสนับสนุนทางฝ่ายบริหารที่จะเร่งท า

โครงการนี้ให้แลว้เสร็จ เพราะว่าถนนตั้งแต่วัดศรีบุญโยงไปถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง หนา้ร่องสามดวง

ประชาชนร้องขอมามากมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับการกู้เงินมาบริหารจัดการตรงนี้ผม เห็นด้วยครับ 

เพราะเป็นอ านาจและเป็นสิทธิ์ของเทศบาลเราที่จะกู้เงนิส่วนนีม้าใช้บริหารตรงนี ้ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชิญครับ ไม่มนีะครับ ขอเชญิฝา่ยบริหารช้ีแจงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง เริ่มตั้งแต่ต้นนะครับที่ถามว่าท าไม

ถนนเส้นนี้ ในญัตติข้อ 5.7 ท าไมถึงไม่รวมกับญัตติข้อ  5.11 คืออย่างที่ท่านสท.สมหมายฯ ได้กล่าวถึง

เมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ถนนเส้นนีถ้้าเราท าเป็นโครงการเดียวกันทั้งหมดสภาพการจราจร

ผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้  เพราะว่าปริมาณรถที่วิ่งเข้ามาตั้งแต่ห้างฉัตรเส้น เดิม ผ่านหนองกระทิง 

ผ่านร่องสามดวงมา ถ้าเราท าทั้งเส้นเลย คือปิดตั้งแต่ตรงนั้นและยาวไปถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล ผมว่า

มันคงจะโกลาหล อลเวงทั้งเมือง เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งการบริหารจัดการเป็นสองส่วน ในส่วน
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ประการที่สอง ผมจะยังไม่ขออธิบายในญัตติที่ 5.11 นะครับ แต่ในส่วนนี้ผมขอพูดถึงราคาของเสาไฟใน

ญัตติข้อ 5.11 ที่ท่านสท.ได้สอบถามเมื่อสักครู่นี้  ราคาต้นละ 24,500 บาท ในขณะที่ราคาเสาไฟของ

ญัตติข้อ 5.7 ราคา 50,000 บาท คือในญัตติข้อ 5.7 ถ้าท่านเห็นสภาพเดิมปัจจุบัน เสาไฟเดิมเป็นเสาไฟ

ประติมากรรม ตอนนี้จริง ๆ เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า เราจะใช้เสาไฟประติมากรรมแบบเดิม หรอืว่าเราจะ

ใช้เสาไฟโคมไฟให้เหมือนกับเส้นที่เราจะปรับปรุงตั้งแต่ร่องสามดวงมาถึงหน้าวัดศรีบุญโยง เพราะเป็น

ลักษณะโคมไฟคนละชนิด อันนั้นเป็นโคมไฟส่องสว่าง อันนี้เป็นโคมไฟประติมากรรม ซึ่งถ้าเราตัดสินใจ

แล้วว่าเราจะท าให้เหมือนกัน ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้โคมไฟแบบประติมากรรมราคาก็จะลดลง อันนี้ผมขอ

ชี้แจงนะครับว่า ท าไมราคาถึงต่างกัน ช่างเขาคงคิดมาก่อนว่า เดิมมันเป็นเสาไฟแบบประติมากรรมก็เลย

คิดว่าน่าจะเป็นแบบประติมากรรม พอเป็นแบบประติมากรรมราคาก็จะสูงกว่าโคมไฟส่องสว่างปกติ อันนี้

ขอชี้แจงในเรื่องราคาโคมไฟที่ต่างกัน ส่วนเรื่องของโครงการที่ไม่สามารถท าเป็นโครงการเดียวกันได้ 

ผมได้เรียนชีแ้จงไปเมื่อสักครู่แล้ว และในญัตติข้อ 5.11 เรายังด าเนินการไม่ถึง ผมเชื่อว่าท่านคงจะมีการ

อภปิรายในญัตตินี้ ผมก็จะขอช้ีแจงเมื่อถึงตอนนัน้นะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่

ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นเงนิจ านวน 21,000,000 บาท 

(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 16 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่

ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นเงินจ านวน 21,000,000 บาท 

(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล

ล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เป็นเงินจ านวน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมขอเชิญรองประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินการประชุม

ในล าดับต่อไป เชิญครับ  

5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัด

ความเดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง 

เป็นเงนิจ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม เราจะด าเนินการประชุมต่อนะครับ ต่อไป ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ยเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แมน่้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นเงินจ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชนโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 

30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพ เจ้ า  น ายกิ ตติ  จิ วะสั นติ ก าร รองนายก เทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง 

เป็นจ านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จา่ยเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในการบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักช่าง) 

เป็นจ านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 

               เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ

จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ าภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 

53 (1) และมาตรา 50 (2) แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

ปัจจุบันพบว่า พนังกันตลิ่งบริเวณท้ายฝายแม่น้ าวังช ารุดเสียหายเป็นแนวยาวรวมทั้งสองด้านประมาณ 

400 เมตร เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ทาง

ตอนเหนือของจังหวัดล าปาง ท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนกิ่วลมเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ าของแม่น้ าวังในเขต

เทศบาลนครล าปางเพิ่มสูงขึ้น น้ าไหลแรง เช่ียวกราก ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนในหลายชุมชน ดังนั้น จึงมี

ความจ าเป็นต้องปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชนและป้องกันไม่ให้ตลิ่งถูกกัดเซาะ โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง งบประมาณ 

30,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง ความยาว

รวมทั้งสองฝ่ังไม่น้อยกว่า 400 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปางคงเหลอืเงินสะสมตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ 

ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง 

เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณี

สาธารณภัยเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2)  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้

จา่ยเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุง

พนังกันตลิ่งแม่น้ าวังบริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงนิ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมขอปิดการอภิปรายครับ ผมได้ตรวจพิจารณาแล้วตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม ต่อไปผม

จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นเงินจ านวน 

30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 15 เสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความเดือดร้อน

ของประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นเงินจ านวน 

30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ าวัง เป็นเงนิจ านวน 

30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นเงินจ านวน 

750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ต่อไป ข้อ 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นเงิน

จ านวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม

 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจ านวนเงิน 750,300 บาท 

 (เจ็ดแสนหา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพ เจ้ า นายกิ ตติ   จิ วะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจ านวนเงิน 

750,300 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในการบริการชุมชนและสังคม 

โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง ในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักช่าง) 

เป็นจ านวนเงิน 750,300 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ

ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (7) และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10) แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันหม้อแปลง

ส าหรับระบบไฟฟ้าในสวนสาธารณะเขื่อนยางมีสภาพช ารุดเสียหายเนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็น

เวลานาน ประกอบกับเทศบาลได้มีการปรับปรุงสวนดังกล่าวซึ่งจ าเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการดูแล

บ ารุงรักษา และในบริเวณเดียวกันต้องใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรส าหรับการท างานของระบบ

ควบคุมเครื่องจักรกลของฝายแม่น้ าวังที่ควบคุมการท างานด้วยระบบดิจิตอล ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง  

ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง งบประมาณ 750,300 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA จ านวน 1 ชุด และขนาด 160 KVA 

จ านวน 1 ชุด  พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น  ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ 

ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง 

เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงินส ารองจา่ยด้านบุคลากรและกรณี

สาธารณภัยเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (7) และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10)   
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  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจ านวนเงิน 750,300 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอ

ปิดการอภิปรายครับ ผมได้ตรวจพิจารณาแล้วตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอ

มติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชน

และสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นเงินจ านวน 750,300 บาท 

(เจ็ดแสนหา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 15 เสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม 
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นเงินจ านวน 750,300 บาท (เจ็ดแสน

หา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชน

และสังคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นเงนิจ านวน 750,300 บาท 

(เจ็ดแสนหา้หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารครับ  ขณะนี้ เวลา 12.05 น. ผมขอพักการประชุม 

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะกลับมาประชุมตอ่ในเวลา 13.10 น. ครับ 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.10 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมได้ตรวจสอบสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้ว มีจ านวน 14 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 

บัดนี้ถึงก าหนดที่ท่านประธานได้นัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.10 น. กระผมจงึขอเรียนเชิญท่านประธานได้

ด าเนนิการประชุมในระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิครับ   

 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการ

ชุมชนและสังคม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 

3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ด าเนินการประชุมต่อนะครับ ต่อไป ข้อ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม     

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นจ านวนเงิน 3,280,000 บาท 

(สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    

  ข้าพ เจ้ า  นายกิ ตติ   จิ วะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ 

เป็นจ านวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางในการบริการชุมชนและสังคม

ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ดับเพลิง จ านวน 

1 คัน และเรือท้องแบน จ านวน 1 ล า ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัดเทศบาล) 

เป็นจ านวนเงิน 3,280,000 บาท (สามลา้นสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ เกี่ยวกับ

การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (29) และ (30) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

ปัจจุบัน อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับให้บริการประชาชนตามภารกิจดังกล่าวไม่เพียงพอ  โดยเทศบาล

ยังไม่มีรถดับเพลิง เคลื่อนที่เร็วชนิด 4 ล้อ ที่สามารถเข้าถนนหรือซอยที่แคบได้อย่างคล่องตัว

และรวดเร็ว และเรือท้องแบนที่มีอยู่ เดิมช ารุด เสื่อมสภาพ  ไม่สามารถซ่อมแซมให้น ากลับมาใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้การบริการสาธารณะ

ตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน อันถือเป็นการบริการชุมชนและสังคม โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
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ของเทศบาลนครล าปางส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ปัจจุบัน  เทศบาลนครล าปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ 

ได้ส่งเงนิสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี  2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง 

เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงนิส ารองจา่ยด้านบุคลากรและกรณีสาธารณภัย

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1 รถยนต์ดับเพลงิ - ส่องสวา่งเคลื่อนท่ีเร็ว ชนิด 4 ล้อ (4x4) 

เครื่องยนต์ดเีซล ไมน่อ้ยกว่า 2,400 ซี.ซี. แบบถังบรรจุน้ าพลาสตกิ 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 ลิตร ถังบรรจุโฟมไม่น้อยกวา่ 16 ลิตร  

จ านวน 1 คัน (สบืราคาจากทอ้งตลาด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข  

ครัง้ท่ี 1/2566 หนา้ที่ 1 ล าดับท่ี 1 

(ส านักปลัดเทศบาล) 

จ านวน    2,800,000    บาท 

2 จัดซือ้เรือท้องแบนอลูมเินยีม 16 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์รับน้ าหนักได้  

1,500 กิโลกรัม เคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จังหวะ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

30 แรงมา้ แบบบังคับท้ายเรือและเทรลเลอร์ส าหรับลากเรือ 

มบัีงโคลน และไฟท้าย จ านวน 1 ล า (สบืราคาจากท้องตลาด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเตมิ  

ครัง้ท่ี 1/2565 หนา้ที่ 44 ล าดับท่ี 1   

(ส านักปลัดเทศบาล) 

จ านวน       480,000    บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน    3,280,000   บาท 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (5) 

  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (29) และ (30) 
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  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 89 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นจ านวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

(ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมขอปิดการอภิปรายครับ ผมได้ตรวจพิจารณาแล้วตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม ต่อไปผม

จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการ

ชุมชนและสังคม ในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,280,000 บาท 

(สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 13 เสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม 

ในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,280,000 บาท 

(สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัด เทศบาล)  จ านวน 13 เสียง, ไม่อนุมัติ  ไม่มี, 

นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อบริการชุมชน

และสังคม ในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,280,000 บาท 

(สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 13 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)      

เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง    

เป็นเงนิจ านวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ต่อไป ข้อ 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงนิจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนคร

ล าปาง เป็นเงินจ านวน 55,000,000 บาท (หา้สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินโครงการ

ปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 

55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนิน

โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 

55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินโครงการ

ปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (ส านักช่าง) เป็นจ านวนเงิน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 

                เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัด

ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

เนื่องจากถนนจามเทวีเป็นเส้นทางหลักที่มกีารจราจรหนาแน่น ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

และมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัด

ศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปางให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม โดยท าการปรับปรุงถนนเดิม

พร้อมขยายความกว้างของผิวจราจร ฟุตบาททางเท้าบริเวณสองข้างทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

สัญญาณไฟจราจร และเกาะกลางถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอันเป็นการบริการชุมชน

และสังคม และเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนใกล้เคียง โดยขออนุญาตกู้เงินจาก

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัด

ศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง งบประมาณ 55,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน

จามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

ประมาณ 14.00 - 16.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,090 เมตร หนา 0.25 เมตร ปรับปรุง

ทางเท้า กว้างประมาณ 2.50 เมตร หรือตามสภาพ ทางเท้าความยาวรวมสองข้างทาง ประมาณ 

2,030 เมตร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 1 จุด พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง

ถนน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปางเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 

- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562มาตรา 66 บัญญัติว่า “เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) 

เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ” และวรรคสองบัญญัติว่า “การกู้เงนิตาม 

(6) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยแล้ว” ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตรวจสอบสถานะการเงินการคลังและวิเคราะห์เสถียรภาพ

ทางการเงนิการคลังของเทศบาลนครล าปางแล้ว มีศักยภาพและความสามารถในการช าระหนี้เงินกู้ 

โดยไม่กระทบกับการพัฒนาส่วนอื่น และไม่กระทบกับเสถียรภาพทางการเงินการคลังในระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) และมาตรา 66 (6) 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุญาตกู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ตั้งแต่บริเวณ

วัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)            กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ทางฝ่ายบริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผลของญัตตินี้ รวมถึงได้แถลงระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้ว เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาฯ ก็ทราบดีแล้วนะครับ ในญัตตินี้จะมี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภปิรายครับ 

ก่อนการลงมติผมได้ตรวจพิจารณาแล้วตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้ 

ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุญาตให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตัง้แตบ่ริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง 

เป็นเงินจ านวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตกู้เงินจากกองทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ฯ จ านวน 13 เสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกท่านใดไม่อนุญาตกู้เงนิจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุญาตกู้เงินจากกองทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุญาตกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนิน

โครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงิน

จ านวน 55,000,000 บาท (หา้สิบห้าล้านบาทถ้วน) จ านวน 13 เสียง, ไม่อนุญาต ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตกู้ เ งินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริ เวณวัดศรีบุญโยง ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง 

เป็นเงนิจ านวน 55,000,000 บาท (หา้สิบหา้ล้านบาทถ้วน) จ านวน 13 เสียง, ไม่อนุญาต ไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เป็นอันว่าในระเบียบวาระที่ 5 ทั้งหมด 11 ญัตติ ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ต่อไป

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชิญครับ เชญิฝา่ยบรหิารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมมีเรื่องจะขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ 

ในสภาขอหารือกับท่านประธานนะครับ สืบเนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ บางท่านได้น าโครงการซึ่งผ่านความ

เห็นชอบจากสภาแห่งนี้แล้ว และเป็นโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย น าไปออกสื่อ social 

แล้วท าให้มีคนเข้าใจผิด ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ เสียหายกับสภา และเสียหายกับองค์กร ผมอยากจะขอ

อนุญาตท่านประธาน ใช้เวลาสั้น ๆ  ขออนุญาตเปิด clip video สัก 2 นาที เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน 

(ประธานอนุญาต) (เปิด  clip video) ขอบคุณครับท่านประธาน มีสองสามประเด็นที่ผมจะใช้เวลาสั้น ๆ 

อธิบายใน clip ประการแรกเงินที่เราใช้ในญัตตินี้ ผมเป็นผู้เสนอญัตติ อันนี้เป็นเงินที่โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ไม่ได้ใช้เงนิสะสมนะครับ ท่านอยู่ในสภาท่านก็ทราบว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เงินสะสม ประเด็นที่สอง

ที่บอกว่า งบ 8,500,000 บาท เสาไฟ 27 ต้น อันนี้ก็ เป็นค าพูดที่คลุมเครือ เพราะว่าในงบประมาณ 

8,500,000 บาท ที่เสนอขออนุมัติจากสภา ผู้รับจ้างท าในราคา 8,400,000 บาทเศษ ในงบ 8,400,000 บาท

เศษ มีตั้งแต่ overlay ผิวถนน รื้อฟุตบาททางเท้าเดิมออก แล้วก็ท าฟุตบาททางเท้าใหม่ ท าขอบคันหินแล้วก็

มีโคมไฟ เนื้องานมันไม่ครบ ท าให้คนฟังเกิดความสับสน ประการสุดท้ายท่านประธานครับ เรื่องยางแตก 

แม็กแตก ตั้งแต่ท ามาเสร็จผมก็ยังไม่เคยได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายจากเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่า

มีผู้ร้องเรียนจากเรื่องยางแตก แม็กแตก ก็ขอให้ผู้ เสียหายเข้ามาพบกับผู้บริหารภายใน 7 วัน เราจะได้

ด าเนนิการตามระเบียบนะครับ วา่เราจะชดใช้ความเสียหายหรอืด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ อันนี้ผมก็ขอ

ฝากท่านประธานดว้ยนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่ท าให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ

ท่านประธาน ผมไม่มีเจตนาที่จะท าร้ายใคร เพียงแต่เป็นห่วงภาพลักษณ์ขององค์กรเรา มันเป็นแบบนี้

ท่านเป็นฝา่ยบริหารท่านก็ชีแ้จงไปไม่เห็นมีอะไรนะครับ ผมก็ไม่ได้มี เจตนาร้ายอะไร เพียงแต่มีคนพูด

เข้าหูมาว่า แม็กเขาเบียดเข้าไปโดน แล้วแม็กเขาเป็นรอยเท่านั้นเอง ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมาย ในกรณีนี้

ถ้าฝ่ายบริหารช้ีแจงก็คือจบ ผมก็ไม่ได้ตดิใจอะไรนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นหน่อย

นะครับ ที่เราได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อไป ก็เป็นเรื่องที่สื่อเขาไปค้นคว้าหาข้อมูลมา แล้วเขาก็มาหา

ฝ่ายตรวจสอบที่เป็นสมาชิก ซึ่งก็มีแต่พวกเราที่ไป ก็คือพวกผมสามคนที่ได้ลงพื้นที่กัน และไม่ใช่เขตที่

รับผดิชอบด้วย ซึ่งผมจะเพิ่มเติมประเด็นในกรณีที่ล้ าจริง ๆ เรามาดูระเบียบ พรบ. ทางหลวงเขาได้บอก

ชัดเจนอยู่แล้วว่า สิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่ล้ าลงไปบนถนน ผู้กระท าหรือผู้ปฏิบัติก็จะได้รับผลทางกฎหมาย 

มีผลทางกฎหมายบังคับอยู่แล้ว ประเด็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ในทางเทคนิคก็ดี หรือในทางสภาที่เราชี้แจงก็ดี 

เราเข้าใจอะลุ่มอล่วยกันได้ครับ แต่ในทางประชาชนที่เขามองภาพความเป็นจริง ณ ตรงนั้นที่มันล้ าจริง ๆ 

แล้วมีการแก้ไขโดยการเอาอิฐมอญไปโปะข้างใต้ที่ผมเห็น ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเห็น และมีการไปบัง

ทางน้ าอีกด้วย ซึ่งพวกเราผมบอกตรง ๆ เลยครับว่าเราเข้าใจกันได้ในการปฏิบัติงานเราไม่มีปัญหา 

เพราะว่าเราเป็นผูรู้้ในสภาเกี่ยวกับงานของเทศบาล แต่ภาพลักษณ์ก็ดีที่ประชาชนเขามอง ผมคิดว่า

ทุกท่านก็รู้ว่าเขามองอย่างไร เขาจะมองการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างไร ซึ่งเราควรต้องเสนอไปตาม

ความจริง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในเรื่องที่มีภาพลงสื่อ social ไป จริง ๆ แล้วเราไม่ได้เป็นคนท านะคะ มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เรา และถาม

เราตรง ๆ ว่า จากเหตุการณ์ที่มี page อยู่ page หนึ่ง เขาท าแล้วเกิดกระแสดังขึ้นมาในโลก social ของ

จังหวัดล าปาง อย่างเช่น ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ page Lampang City ซึ่งได้รับค าถามมาจากหลายคน 
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หลายส่วน ทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ทุกคนต่างก็มาดูเสานี้หมดเลยค่ะ ทุกคนก็

อยากมีความรู้ว่า ช่ือ page นี้ ขออนุญาตเอ่ยนามเช่นกัน คงจะเป็น page ที่เริ่มต้นในการปล่อยกระแส

เรื่องนี้ ช่ือ page ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะ ซึ่งก็เป็นคนริเริ่ม เรื่องนี้ เองค่ะท่านประธาน แล้วเราก็

ไม่ทราบว่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหน ในเรื่องงบประมาณเรื่องของเสาพวกนี้ ดิฉันต้องแจ้งตอบกลับ

ประชาชนว่า ตามที่ทางสภาเคยขอเรามาเสาไฟไม่ได้มีมูลค่าสูงถึงหลักแสน ผู้สื่อข่าวก็มาสอบถาม ทีนี้

มันเป็นเรื่องที่เราอนุมัติไปแล้ว ใช่ค่ะ ซึ่งเขาก็สามารถที่จะมาขอกับทางเทศบาลได้โดยตรง ดิฉันก็ทราบ

มาว่านักข่าวก็มาขอทางเทศบาลโดยตรงเหมือนกันในข้อมูลเรื่องนี ้แล้วเขาก็ได้ข้อมูลไปเหมือนกับที่ทาง

สมาชิกได้ข้อมูลไปเหมือนกัน เขาก็ยังถามเราเลยว่า หงส์หรือมังกรที่เป็นรูปปั้นท าไมไม่มี ดิฉันก็ไม่ได้

ตอบเขา พูดจริง ๆ นะคะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้จะมาโจมตีหรือว่าอะไร แต่เราต้องตอบค าถาม เราเป็น

สมาชิกสภาฯ ที่ลงพื้นที่อยู่กับประชาชน ก็ต้องมาถามเราก่อน ก่อนที่จะถามทางเทศบาลหรือทาง

ผู้บริหาร ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้อยู่ในเขตที่รับผิดชอบตรงนั้น เขต 3 ดิฉันก็ไม่ได้ตอบค าถามนะคะ ไม่ได้ใส่ร้าย

หรอือะไรกับเทศบาล แต่เอาตามที่ชาวบ้านหรือประชาชนเห็นแล้วได้มาถามเรา เราก็ได้ข้อมูลเหมอืนกัน

และทางผูบ้ริหารก็ได้ตอบค าถามนี้อย่างชัดเจนกับประชาชนแลว้ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ผมคิดว่าในเรื่องนี้ พวกเราทุกท่านได้ดู  cl ip ที่ทางฝา่ยบริหารขอเปิดแล้วนะครับ ก็ได้ยิน 

ได้ดู ได้เห็นพร้อม ๆ กันแล้ว ข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้ประเด็น ว่ามีอยู่สองสามเรื่องที่

อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้บริหารนะครับ ก็มีเรื่องของการกล่าวว่าใช้เงินสะสม จริง ๆ แล้วเป็น

เงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเรื่องที่สองเงินแปดล้านกว่าบาท ผู้พูดก็พูดคลุมเครือในลักษณะว่า 

เหมือนกับท าเฉพาะเสาไฟอย่างเดียว 27 ต้น แล้วก็ เรื่องยางแตก ผู้พูดก็ได้ชี้แจงเฉพาะเรื่องยางแตก 

แตว่่าข้อหนึ่งกับข้อสองไม่ได้เอามาหักล้างในการช้ีแจง เพราะฉะนั้นผมเห็นว่า การกระท าของคุณณัฐกิตติ์ฯ 

ขออนุญาตเอ่ยนาม คือก่อนอื่นผมก็ขอเคารพการท าหน้าที่ของท่าน ท่านไม่ได้ท าอะไรผิด ท่านออกไป

ท าหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ว่าในสภาหรือนอกสภา ท่านท าได้ เราไม่สามารถห้ามได้ แต่ว่าการท าหน้าที่

โดยเฉพาะผ่านสื่อ  ท่านต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง  ข้อมูลที่ผ่านสื่อไป ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่จริง 

ไม่ถูกต้อง แล้วกระทบถึงผู้บริหารก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ 

คุณณัฐกิตติ์ฯ มีอะไรเพิ่มเติม เชญิครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  คือตัวเลขที่แปดล้านกว่านั้น 

ผมอาจจะเบลอไปหน่อย อาจจะพูดรวม ๆ แต่เรื่องแม็ก เรื่องยาง ผมได้ยินมาจากชาวบ้านจริง ๆ แต่ถ้า

มันเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสภา ต่อองค์กรไป ผมก็ต้องขออภัยและขอโทษในโอกาสนี้ด้วยครับ ผมมีหน้าที่

ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ผมก็ท าตามที่ผมต้องการนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ เมื่อท าผดิแล้วมีการกล่าวขอโทษในสภา แต่อย่างไรก็ตามนะครับ 

ปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของการตรวจสอบผ่านสื่อ ผมคิดว่าเราไม่อยากให้เกิดเรื่องลักษณะที่จะท าให้

เสื่อมเสียต่อสภา ก็อยากจะขอฝากเรื่องนี้โดยเฉพาะทางนิติกร เลขานุการสภาฯ ได้โปรดรับเรื่องไว้

พิจารณา ในเรื่องของการหามาตรการ ซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรม เพื่อเป็น

การที่จะท าให้พวกเรารู้ว่าเราจะไปท าอะไรภายนอกโดยอ าเภอใจมันไม่ได้แล้วนะครับ  มันมีมาตรการนี้

ครอบอยู่ เวลาที่เราจะต้องออกสื่อหรือออกไปพูดที่ไหนก็จะพูดด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ

นะครับ ไม่ได้ห้ามนะครับ ท่านไปท าเราเคารพ เราให้เกียรติท่าน ถือว่าท่านมีความกระตอืรือร้นที่จะปกป้อง

ผลประโยชน์ให้กับเทศบาล ก็ถูกต้องนะครับ ก็ขอฝากไว้กับเลขานุการสภาฯ ด้วย ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง

นะครับ ผมเห็นท่านพูดอยู่สองสามครั้ง เป็นเรื่องการเป็นสมาชิกสภาฯ เสียงข้างน้อย อันนี้ผมอยาก

จะแจง้ให้ทราบว่า ผมมาท างานอยู่ 10 กว่าปี ทางสภาเราไม่เคยมีการจัดตั้ง เป็นกลุ่ม เสียงข้างน้อย

เสียงข้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ระมัดระวังอย่าไปพูดค านี้ เพราะว่าคนข้างนอกเขาจะคิดว่า

ในสภาเรามีการจัดเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอย่างนั้นหรือ จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่นะครับ ถ้าพูดใน

ลักษณะเพื่อให้ตัวเองมีความน่าเห็นใจผมก็เข้าใจได้ แต่จริง ๆ แล้วไม่มีนะครับ ในทางกฎหมายมันไม่มี 

มันจะมีอยู่ในกรณีที่ว่าเวลาเราลงมติ  บางทีท่านก็เห็นด้วยท่านก็ยกมือทั้งหมด เป็นเอกฉันท์ก็มี 

บางทีท่านคัดค้านไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ค านี้

ในที่สาธารณะ เพราะอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดเป็นเรื่องในลักษณะไม่ดีต่อสภา คุณณัฐกิตติ์ฯ 

มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับท่าน

ประธาน เพราะผมก็ขอโทษไปแล้ว และที่ผมพูดไป ไม่มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหนไม่ให้ผมพูดนะครับ

ท่านประธาน จบได้แลว้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในกรณีนี้ไม่เป็นไรครับ เราก็รับฟัง เพียงแต่เราจะพิจารณาดูว่า ควรจะมีมาตรการนี้หรอืไม่

นะครับ อาจจะปรึกษาหารือ ถ้ามันดีเราก็จะตั้งคณะกรรมการ ทางเลขานุการสภาฯ มีอะไรเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรื่องที่จะตั้งคณะกรรมการไว้ตรวจสอบหรอืไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ 

เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง            

ขออนุญาตค่ะท่านประธาน ในอนาคตถ้าวันนีเ้รามีการอนุมัติไปหลายโครงการ ถ้ามีการเปลี่ยนแบบ

หรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มันเป็นอ านาจของผู้บริหารเราก็ทราบอยู่แล้ว แล้วท่านเคยจะชี้แจงบ้างไหมคะ 
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ว่าวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้  เวลาเราไปถึงหน้างานแล้วเราไปเจอประชาชน เราก็ต้องตอบ

ค าถามว่าแบบที่คุยกับเรามันคนละแบบกัน ดิฉันขอฝากไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่า ไม่มีปัญหาส าหรับการ

ท างานของทางผู้บริหาร ยังรู้สึกว่าล าปางเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านต้องการมาก ก็รู้สึกชื่นชมในผลงาน 

เพียงแต่ว่าบางอย่างเราไม่รู้ เราไม่รู้ลึก ๆ จริง ๆ กับท่าน ถ้าท่านแจ้งเรา เราก็ช่วยงานท่านได้หลายอย่าง

เลยค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ก่อนอื่นขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่องที่เราปรารภไปเมื่อสักครู่ ว่าสามารถกระท าได้

มากน้อยเพียงใด เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ              

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสภาท้องถิ่น ซึ่งเรามีระเบียบของสภาฯ เมื่อปี 

พ.ศ. 2553 ก็ได้ก าหนดเรื่องในลักษณะเช่นนี้ไว้อยู่  ซึ่งระเบียบตัวนั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่ ยังไม่ได้ถูก

ยกเลิกนะครับ ประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ซึ่งก็จะมีเรื่องในลักษณะนี้อยู่ด้วย ดังนั้น ต่อไปถ้าหากว่ามีพฤติกรรมหรอืปรากฏพฤติกรรม ท่านประธาน

ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จริยธรรมขึ้นมาสอบสวน และก็จะพิจารณาตามระเบียบของปี พ.ศ. 2553 

ซึ่งระเบียบตัวนีเ้รายังมกีารบังคับใช้อยู่ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่องกรรมการจริยธรรมสภาใน

สมัยก่อนที่เราเคยตั้งกัน ดิฉันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจริยธรรมสภาก็อยากจะขอให้สภาแห่งนี้ตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมสภาขึน้มาเลย ก่อนที่จะมีเหตุอะไร ให้มีคณะกรรมการไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นถ้าไป

รอมีเหตุแล้วมาตั้งคณะกรรมการมันจะช้าไปนะคะ แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เพื่อเป็นการสร้าง

มาตรฐานในการควบคุมจรยิธรรมสภาแหง่นีน้ะคะ เพราะว่าเราเป็นสมาชิกสภาฯ เราไม่ใช่ชาวบ้านนะคะ 

เราพูดอะไรออกไปเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ เราพูดหรือสิ่งที่ เราท า หรือเราไปยืนอยู่ตรงไหน 

หมายความว่าอย่างไรที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้น เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราท า ก็ขอให้สภาแห่งนี้ตั้ง

คณะกรรมการไว้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์  
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพูดสั้น ๆ นะครับท่านประธาน 

จากที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ ชี้แจงถึงจริยธรรมของสมาชิกสภาฯ หรือว่าจริยธรรมของฝา่ยบริหาร 

มันก็มีเรื่องขององค์กรเรา แมก้ระทั่งผู้บริหารยังไม่มีจรยิธรรม เกี่ยวกับการเคารพกฎหมายหรอืเกี่ยวกับ

การท้าทายอ านาจรัฐต่าง ๆ ของเรามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับท่านประธาน แต่ผมก็ไม่เคยที่จะไปท้าทาย

ใครที่ไหน ผมก็มีจริยธรรมของสมาชิกสภาฯ มันมีขอ้บังคับอยู่แล้ว เราก็ดูกันอยู่ตลอด แตอ่งค์กรของเรา

ผมว่าผูบ้ริหารระดับสูงไม่มนีะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในเรื่องนี้เท่าที่ผมฟังผู้ที่ให้ข่าวผ่านสื่อก็มีความส านึกและได้มีการขอโทษขออภัยในที่

ประชุมแล้ว ก็เชื่อว่าต่อไปจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึน้อีกนะครับ ส่วนที่คุณอมลยาฯ เสนอมาเราก็จะรับ

ไว้ก่อนนะครับ ส่วนจะตั้งเมื่อไหร่หรอือย่างไร ก็ต้องพิจารณาดูกันอีกทีนะครับ ฝา่ยบริหารมอีะไรจะชีแ้จง

เพิ่มเติม เชญิครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ อันนี้คนละเรื่องกันนะครับ ผมมีเรื่องที่อยากจะชี้แจง เรื่องโครงการ

ที่สภาได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบไปแล้ว ในญัตติข้อ 5.7 และข้อ 5.11 ก็มีสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้

ตั้งข้อสังเกตและมีข้อสงสัย ก็คือ ท าไมถนนเส้นเดียวกันแต่แบ่งออกเป็นสองโครงการ โครงการจ่ายขาดเงิน

สะสมและโครงการเงนิกู้ ผมขอเรียนชีแ้จงว่า หลาย ๆ ท่านคงไม่ทราบ เนื่องจากว่าผมคงจะอาวุโสมาก

ที่สุด ณ ทีน่ี้ ก็อยากจะมาบอกเล่าใหพ้วกเราฟัง ถนนเดิมที่เป็นจามเทวีปัจจุบัน เดิมทีมันเป็นสองเส้นจริง ๆ 

ถนนในเขตเทศบาลเมืองล าปางนัน้ ก็จะมาสิน้สุดที่สี่แยกวัดบุญโยง ส่วนจากสี่แยกวัดบุญโยงไปเป็นทาง

หลวงล าปางหางสัตว์ จริง ๆ ระบุอย่างนั้น เดิมไม่ได้เป็นอ านาจของเทศบาล มาส่งมอบและถ่ายโอนมา

เป็นถนน ขยายจากจามเทวีไปจนถึงสุดเขตเทศบาลบริเวณร่องสามดวง โครงการที่ 5.11 จ านวนเงิน 

55,000,000 บาท เดิมนั้นประมาณปี 2560 กรมทางหลวงชนบทตั้งงบประมาณไว้ ประมาณห้าสิบกว่าล้าน

จะมาด า เนินการให้ แต่ว่าผู้บริหาร ชุดนั้น สภาชุดนั้นผมเชื่อว่าไม่ทราบเรื่อง แต่ผู้บริหาร ชุดนั้นก็มี

ข้อขัดข้องบางประการโครงการนั้นจึงตกไป เป็นที่น่าเสียดายมาก ๆ ในปีที่แล้ว ปี 2565 ทางเทศบาล

นครล าปาง ก็ได้ท าเรื่องขออุดหนุนเงินเฉพาะกิจสร้างถนนสายนี ้ยื่นไปที่ส านักงบประมาณในการขอเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณห้าสิบกว่าล้านก็ปรากฏว่า วงเงินค่อนข้างจะสูง แล้วก็เกินขีดจ ากัดที่

เทศบาลจะขอได้ เกินวงเงินที่เทศบาลควรจะขอ ท าให้งบประมาณดังกล่าวตกไปอีก เพราะฉะนั้น

เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องมาตั้งงบประมาณเอง จริง ๆ แล้วถ้าโครงการที่กรมทางหลวงชนบทจะมา

ด าเนินการให้ หรือโครงการที่เทศบาลนครล าปางขออุดหนุนเงินเฉพาะกิจผ่านส านักงบประมาณได้รับ

อนุมัติ เราก็คงจะได้ประหยัดงบประมาณ ภาษีประชาชน ก็สามารถที่จะไปพัฒนาด าเนินการอย่างอื่นได้ 

อันนี้ก็อยากจะชี้แจงข้อสงสัยว่า ท าไมถึงต้องแยก เป็นสองโครงการ เนื่องจากว่าเดิมเราได้ขอ
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งบประมาณเข้าไปที่ส านักงบประมาณแล้วไม่ผ่าน จึงต้องมาท าเงินกู้ ส่วนถนนจากหน้าอนุบาลล าปาง 

มาถึงแยกวัดศรีบุญโยง เราก็ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมของเราเอง ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ 

เพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในโครงการนี้ ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ ก็อยากจะฝากความห่วงใยไปถึงผู้บริหารอยู่

สองเรื่องนะครับ โดยเฉพาะโครงการที่ขอกู้เงนิ 55,000,000 บาท มีเรื่องที่อยากจะฝากฝังอยู่สองเรื่อง 

เรื่องแรกก็คือ การควบคุมคุณภาพในส่วนของคอนกรีต เนื่องจากว่ามีการเทคอนกรีตหนาถึง 25 

เซนติเมตร ถนนจะคงทนยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่คุณภาพของคอนกรีต แต่ที่ผมอยากจะชี้ประเด็นที่ท าให้

เกิดปัญหาคือ การท างานถ้าเราไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด การเทคอนกรีตทางผู้รับจ้างมักจะท าด้วยความ

รวดเร็ว จะเติมน้ านะครับ ซึ่งจะท าให้ส่วนผสมก าลังที่ออกแบบไว้มันลดลง ก็จะท าให้ถนนมีอายุสั้นลง 

เพราะฉะนั้นผมขอฝากตรงนี้ไว้ และเรื่องที่สองคือการบดอัดดินลูกรัง ตรงนี้ในข้อก าหนดเขามีการ

ทดสอบด้วย ก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ด้วย แต่ที่ผมห่วงอีกอันหนึ่งก็คือ การท างานอาจจะอยู่

ในชว่งฤดูฝน ผู้รับจา้งอาจจะท างานให้ไว ก็จะรีบเร่งเทคอนกรีต เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพในส่วนนี้

ก็อาจจะปล่อยปะละเลยหรือผ่านตรงนี้ไปเลย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ท้ายที่สุดก็คือ โครงการที่ 5.6 

ปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก ผมก็เห็นว่ามีการซ่อมแซมโดยใช้เทคนิควิศวกรรมช้ันสูง ก็อยากจะฝาก

ผูบ้ริหารว่า ไหน ๆ เราท างานแล้ว เรื่องที่เป็นประโยชน์แบบนีน้่าจะเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยเฉพาะนักศึกษา

ด้านช่างใหเ้ขามาดู มาศึกษาจะได้มีความรู้ติดตัว เพราะว่างานแบบนี้ไม่ได้มีที่ไหนเขาท ากันงา่ย ๆ นะครับ 

ก็ขอฝากผู้บริหารไว้ด้วย คุณสามารถฯ มีอะไรครับ เชญิครับ 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากให้ทางสมาชิกผู้ที่อภิปราย

เมื่อสักครู่นี้ ที่บอกว่าองค์กรของเราไม่มีจริยธรรมนะครับ หรอืผู้บริหารไม่มีจริยธรรม ผมอยากให้ถอน

ค าพูดนี้ออกครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วองค์กรเทศบาลเรา และผู้บริหารเอง ถ้าไม่มีจริยธรรมก็ต้องมี

คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ถ้าจะมากล่าวกันลอย ๆ แบบนี้ ผมขออนุญาตผู้ที่อภิปรายเมื่อสักครู่นี้

นะครับ ขอให้ถอนค าว่าไม่มจีรยิธรรมออก ขอบคุณครับ        

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมพูดถึงกรณีผู้บริหารระดับสูง

ที่ไม่เคารพกฎหมายตามกฤษฎีกาเขาตีความไว้ เรื่องเก่าเราไม่จ าเป็นต้องพูด ผมไม่ถอนครับ ถ้ามีอะไร

ฟ้องมาได้เลยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม คุณณัฐกิตติ์ฯ ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นท่านใด เพราะฉะนั้นก็ถือว่าแล้วไปนะครับ เรื่องนี้จะได้จบ 

ฝา่ยบริหารมีอะไรจะชีแ้จงเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ  

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตฝากเรื่องถึงฝ่ายบริหารผา่นท่านประธาน ผมมีเรื่องอยากจะติดตาม

อยู่สองเรื่องนะครับ เรื่องแรกในเรื่องของโครงการบ าบัดน้ าเสียที่เราท ากลุ่มตัวอย่างไว้ของแจ่งหัวริน 

ผมอยากทราบว่าในขณะนีเ้รื่องไปถึงไหนแล้ว เพราะท าตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่วนเรื่องที่สองผมเองในฐานะเป็น

คณะกรรมการสถานศกึษาเทศบาล 1 อยากสอบถามว่า เรื่องการขออนุมัติตู้น้ าดื่มให้กับเด็ก ๆ ตอนนี้

ไปถึงไหนแล้ว มีสองเรื่องนี้นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องข้อเสนอแนะ ผมรู้สึกว่าเทศบาลนคร

ล าปางเราหลาย ๆ อย่างดีขึ้น แต่มีบางอย่างที่จะใช้ค าว่าแย่ลงไม่รู้จะรุนแรงไปไหม ในช่วงพักเที่ยงของ

ศูนย์บริการประชาชน ในอดีตเราไม่ได้มีพักเที่ยงนะครับ ผมรูส้ึกว่าเราควรมีการบริหารจัดการให้ดีกว่านี ้

อาจจะมีการแบ่งรับประทานอาหารก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่พนักงาน แต่ทุกวันนี้ผมสังเกตเวลาพักเที่ยง 

หลาย ๆ ครั้ง แม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ ชาวบ้านมานั่งรอกัน มานั่งรอเจ้าหน้าที่ที่จะมาท างานให้กับพวกเขา 

ตรงนี้ก็อยากจะขอฝากฝ่ายบริหารนะครับ เราจะยกระดับสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้ว ผมก็อยากให้ยกระดับ

คุณภาพการบริการของเทศบาลใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่องโครงการบ าบัดน้ าเสีย อันนี้

ไม่ได้ท าที่ใดที่หนึ่งนะครับ เราก็ท าทั้งระบบ ตอนนี้หลัก ๆ ที่ด าเนินการไปก็คือ ขออนุมัติจ้างศึกษา

ออกแบบระบบที่จะน ามาใช้ ซึ่งเชื่อว่าระบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้ว เพราะว่ามันผ่านกระบวนการและผ่าน

การศึกษาของ PTTGC (PTT GLOBAL CHEMICAL) อันนี้ เขาทดลองระบบอยู่ คิดว่าจะเอาระบบนี้มาใช้ 

ก าลังจ้างศึกษาออกแบบ เพื่อน าระบบนี้มาใช้ เรื่องที่สองตู้น้ าเย็นที่ท่านถามเมื่อสักครู่ ผมไม่ทราบ

เรื่องจริง ๆ ผมจะสอบถามทางส านักการศึกษาใหว้่าเรื่องไปถึงไหน แล้วก็ศูนย์บริการประชาชน

ช่วงพักเที่ยงก็อาจจะหลงหูหลงตาไป เดี๋ยวผมจะติดตามให้นะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ  
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นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ต้องขอโทษฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ผมอาจจะพูดไม่ชัดเจน เรื่องโครงการบ าบัด

น้ าเสีย ผมขออนุญาตพูดในส่วนของโครงการบ าบัดน้ าเสียถังดักไขมันตามครัวเรือนที่ไปท าที่แจง่หัวรินมา 

ก็อยากจะทราบว่าเป็นอย่างไร มันดีไหม มันเหมาะที่จะท าในครัวเรอืนอื่น ๆ  ในชุมชนอื่นต่อไปไหม ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ถ้าเรื่องโครงการถังดักไขมัน

ที่แจ่งหัวรินที่เราท าไป จริง ๆ มันได้ผลนะครับ แต่ทีนี้มันมีความยากล าบากอยู่บ้างในเรื่องของการท า

ความเข้าใจกับชาวบ้าน ในเรื่องที่เราจะเอาตัวนีไ้ปติดตั้งให้เขาหรอืให้เขาช่วยติดตั้ง แต่ว่าเรายังท าต่อ

นะครับ ยังยืนยันว่าจะท าต่อ เพราะว่าหลังจากติดตั้งแล้ว ผมเชื่อวา่อย่างนอ้ยระดับคุณภาพน้ าทีม่ันผา่น

ถังดักไขมันออกมา ก่อนที่จะลงไปสู่ท่อระบายน้ าของเทศบาลแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ าวัง มันดีขึ้นแน่นอน ถ้าทุก ๆ 

ครัวเรือน แค่ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าช่วยกันได้ผมว่าคุณภาพน้ าเราดีขึ้นมากกว่าปัจจุบันแน่นอน ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม คุณกรณฐพรครองภพฯ เข้าใจแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี วันนี้เราได้ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรและด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ก่อนจะปิดการประชุมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 

และพนักงานเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี ้ผมขอขอบคุณทุกท่านและปิดการประชุมในวันนี ้ 

                เลิกประชุมเวลา     14.05 น. 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
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